



**WACE-ISO@SUT**

Advancing Cooperative & Work-Integrated Education  
International Satellite Office at Suranaree University of Technology



# Co-op NEWSLETTER



**THAI ASSOCIATION FOR  
COOPERATIVE EDUCATION**

**COOPERATIVE EDUCATION**

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 7/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

## กิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อให้ให้นักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและกำลังใจในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยใน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีกำหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

## กิจกรรมเตรียมความพร้อมสมัครงานสหกิจศึกษาล่วงหน้า ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสมัครงานสหกิจศึกษาล่วงหน้า ประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหัวข้อบรรยายเรื่อง กระบวนการสมัครงานสหกิจศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หัวข้อ เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ โดยคุณศิริรัชณี ฉายแสง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา รูปแบบการบรรยายออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ Co-Op Suranaree University of Technology เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น.

## กิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค 2/2563



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารย์นิเทศก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 32 หลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563

## สอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด



ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข) ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ ที่ปรึกษาโครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนา และคุณสมศักดิ์ ภูักักดี หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์) ในโอกาสเดินทางมาเยือนศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของบริษัท ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

## การนิเทศงานสำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือน

### บริษัท บรรจอินดัสเตรียล จำกัด



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา นางสาวอริชฐาน ชุ่มมงคล ตามโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือน ณ บริษัท บรรจอินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต drum brake และ disc brake โดยงานประจำที่นางสาวอริชฐาน รับผิดชอบ คือ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการและก่อนส่งมอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ และโครงการสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการลดของเสียจากปัญหาในกระบวนการหล่อชิ้นงาน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทพบว่า นักศึกษามีสมรรถนะตรงกับความต้องการ สามารถทำงานจำนวนหนึ่งแทนหัวหน้างานได้ จึงตกลงรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 เดือนรุ่นต่อไป ที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงมิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

### บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริติ สุลักษณ์ เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน ณ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (DSST) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์กำเนิดก๊าซ (Inflator) ในอุตสาหกรรมภัยสำหรับรถยนต์ โดยนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ นายปริญญา ไร่ดี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับมอบหมายให้ทำโครงการสหกิจศึกษา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบงานโดยการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับแรงดันสำหรับเครื่องจักรในขณะขึ้นรูปชิ้นงาน ซึ่งสถานประกอบการพบว่าโครงการของนักศึกษาสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของทางสถานประกอบการในด้านการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนส่งขาย ลดโอกาสการเกิดงานเสียที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้า รวมไปถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบชิ้นงานให้ได้มาตรฐานอีกด้วย ซึ่งจากการสหกิจศึกษารั้งนี้ นอกจากนักศึกษาจะสามารถสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรและเพิ่มพูนทักษะในการทำงานร่วมกันอีกด้วย ทางสถานประกอบการจึงมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

## จัดอบรมเรื่อง KPIs and Balanced Scorecard (สหกิจศึกษา 8 เดือน)



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือน ในหัวข้อ KPIs and Balanced Scorecard เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร รวมทั้งวิธีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม โดยในการอบรมนักศึกษาจะได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม workshops ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมจัดกลุ่ม KPIs เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มและเข้าใจความแตกต่างของตัวชี้วัดแต่ละประเภทได้ กิจกรรมตั้งตัวชี้วัดของตนเอง โดยในกิจกรรมนี้นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะในการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมด้วยตนเองตามเป้าหมายที่กำหนดให้ หลังจากนั้นนักศึกษา จะทำการแบ่งปันกับเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงตัวชี้วัดของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้ โดยการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

## การเตรียมความพร้อมนักศึกษา สหกิจศึกษา 8 เดือน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่สนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือนกับบริษัทที่เป็นสมาชิกของ TAPMA หัวข้อ “ภาวะผู้นำในองค์กร” เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะให้นักศึกษาเข้าใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยวิทยากร คือ ดร.มูจรินทร์ บุรินอก ผู้จัดการบริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563

## การอบรมเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 เดือน



เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทในกลุ่มสมบูรณ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือน ซึ่งในการอบรมนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมหัวใจ Managerial Competency เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ตั้งคำถามและตอบคำถามการสัมภาษณ์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการตอบคำถามสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงาน 2.กิจกรรม Gap ที่ต้องพัฒนา ซึ่งในกิจกรรมนี้ นักศึกษาจะต้องหาวิธีการทำให้ตะปูที่คล้องกันแยกออกจากกันให้ได้ เปรียบเสมือนการให้นักศึกษาพยายามค้นหาช่องว่างของตัวเองให้เจอและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 3.กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (IDP) เพื่อให้นักศึกษาหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง รวมไปถึงการหาวิธีการที่นักศึกษาจะนำจุดแข็งและจุดอ่อนเหล่านั้นไปพัฒนาต่อ และ 4.กิจกรรม Speed twin เป็นกิจกรรมที่สอนนักศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารกันภายในทีม การจัดการเวลา และการตั้งเป้าหมายในการทำงาน รวมไปถึงการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้และแนวคิดในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน และของรางวัลมากมายอีกด้วย

## การทดสอบเพื่อค้นหาคุณสมบัติพรสวรรค์ 5 ลำดับ (Strengths Finder)

### สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมการค้นหาคุณสมบัติพรสวรรค์ 5 ลำดับ ด้วยแบบทดสอบออนไลน์ค้นหาพรสวรรค์ 5 ลำดับ Clifton Strengths Assessment Code Top 5 (Online) โดยใช้แบบทดสอบที่มีมาตรฐานจากบริษัท盖洛พ ประเทศไทย (Gallup) เพื่อจัดทำ Individual Profiles Score ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ตัวเองเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้หาความรู้เพิ่มเติม เป็นการเพิ่มศักยภาพที่จำเป็นในการทำงาน และใช้ประกอบการสมัครงานให้นักศึกษามีโอกาสได้งานทำมากขึ้น โดยกิจกรรมการทดสอบเพื่อค้นหาคุณสมบัติพรสวรรค์ 5 ลำดับ ได้ดำเนินการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบแล้วทั้งสิ้นประมาณ 559 คน

### สำหรับบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมการค้นหาคุณสมบัติพรสวรรค์ 5 ลำดับให้กับบุคลากรศูนย์ เพื่อให้บุคลากรได้รู้ตัวเองเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน และพัฒนาทักษะของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

## การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้เรียนเชิญวิทยากรคุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในสถาบันการศึกษา เป็นที่ปรึกษาสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ นอกจากนี้พนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ยังได้เชิญผู้บริหารและบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

## กิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีนโยบายในการดำเนินการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนองต่อนโยบายเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Green and Clean University) เพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## การอบรมหลักสูตรก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการปลดปล่อย ประจำปี 2563



เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการปลดปล่อย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจึงได้จัดอบรมหัวข้อหลักสูตรก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการปลดปล่อย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิษฐา มีวาสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้กับพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีในการณรงค์ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

## การอบรมหลักสูตรการจัดการขยะ ประจำปี 2563



เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจึงได้จัดอบรมหัวข้อหลักสูตรการจัดการขยะ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวกิก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรอบรมและให้ความรู้กับพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีในการณรงค์ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น. ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

## กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2563

10 พฤศจิกายน 2563	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563	25 พฤศจิกายน 2563	ประชุมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษา ครั้งที่ 11/2563
11 พฤศจิกายน 2563	กิจกรรมหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563	26-27 พฤศจิกายน 2563	ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกิจศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
17 พฤศจิกายน 2563	ประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษา ครั้งที่ 11/2563	27 พฤศจิกายน 2563	ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำศูนย์สหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2563
18 - 20 พฤศจิกายน 2563	การสัมมนาหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	-